

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading : <i>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</i>	
Date : 20 ต.ค. 2543	Page : 14	Source : วิทยุอักษร	No :
Keyword		43344557	

๑๔ บุษาความคือ๑๐๐ปี สมเด็จพระเจ้า

วิถีปฏิปักษ์

พระแม่หลวงผู้เสด็จจาก ฟากฟ้า...แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" พระองค์มีเพียงแต่ ทรงเป็นที่เทิดทูนของพลสกนิกรบน แผ่นดินสยาม แต่พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะที่เป็นพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"สมเด็จพระเจ้า" เป็นอีกพระราชสมัญญาที่ชาวสยามถวายแด่พระองค์ แสดงถึงความเทิดทูน ความรัก และความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันลึกซึ้งหาใดเปรียบ ด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตลอดพระชนม์ชีพเพื่อความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของบรรดาประชาราษฎร์บนแผ่นดินของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นที่อยู่ใกล้หรือไกลในถิ่น ทูรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยภูเขา คนยากจนผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยพระองค์ ไม่ทรงยึดถือในลาภ ยศ สรรเสริญ ทรงเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและคุณค่า ของมนุษยชนโดยมีทรงคำนึงถึง กำเนิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจน ความยึดมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม อันล้วนเป็น พระราชดำริและพระราชอุดมการณ์ ของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรง ดำเนินตามรอยสมเด็จพระบรมราชชนกมาตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ จึงทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญ

สมเด็จพระเจ้าทรงเป็นปราชญ์ที่ทรงเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายแขนง พระองค์มีความสนพระทัยในวิชาปรัชญา และการที่ทรงศึกษาศาสตร์นี้ส่งผลให้ พระองค์ทรงมีความสามารถพิเศษ ในการแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างแยบยล เป็นระบบระเบียบ เหตุนี้เองกรรมงที่ทำให้โครงการ ในพระราชดำริของพระองค์ได้รับการ ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสามารถเอื้อประโยชน์ ได้ตรงเป้าประสงค์

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างมีทรงรู้เห็นชัดเจน สมเด็จพระเจ้าทรงเป็นปราชญ์ที่ทรงเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายแขนง พระองค์มีความสนพระทัยในวิชาปรัชญา และการที่ทรงศึกษาศาสตร์นี้ส่งผลให้พระองค์ทรงมีความสามารถพิเศษในการแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแยบยล เป็นระบบระเบียบ เหตุนี้เองกรรมงที่ทำให้โครงการในพระราชดำริของพระองค์ได้รับการดำเนินงานสำเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี และสามารถเอื้อประโยชน์ได้ตรงเป้าประสงค์



สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงประสบพบเห็นด้วยสายพระเนตร ทำให้พระองค์ทรงเริ่มบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ และมุ่งดำเนินพระราชภารกิจในหมู่ประชาชนกลุ่มนี้อย่างจริงจัง มิใช่เพียงเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่รอด

แต่เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง และปรับสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนของตนให้ดีขึ้นด้วย

ปรากฏการณ์แรกของปัญหาที่พระองค์ทรงดำริว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนคือ การอ่านออกเขียนได้ของประชาชน ในขณะที่เดียวกันพระองค์ก็มีทรงละปัญหาอื่น แต่ทรงเสียดายไปพร้อมกันด้วย ทั้งในเรื่องของสุขภาพพลานามัย พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยการจัดส่งแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย หรือในเรื่องของการอบรมเพิ่มเสริมทักษะ



การฝึกงานอาชีพ โครงการศึกษานอกระบบที่เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการ การควบคุมอัตราการเจริญพันธุ์ของประชากร วิทยาการด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม รวมทั้งค่านิยมและทัศนคติในการเสด็จเยี่ยมประชาชน อันแสดงถึงความสนพระราชมหุทัยต่อคุณภาพชีวิตปวงราษฎรของพระองค์ เห็นว่านั่นพระองค์ยังพระราชทานข้อคิดและแนวทางของข้อพระบรมราชโองการที่พระองค์ให้ความช่วยเหลือ โดยทรงเน้นความหมายอันแท้จริงของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ความมั่นคงและความพอใจในสิ่งที่ตนมี



พระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ บัญญัติสำคัญคือ การระดมทรัพยากรทั้งด้านการเงินและบุคลากรแล้วต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งในส่วนราชการ ส่วนตัว และอาสาสมัคร ตลอดถึงการสร้างระบบสื่อสารคมนาคมที่เหมาะสมและเปี่ยมสมรรถภาพ ซึ่งดูเหมือนเป็นงานที่ยุ้งยาก แต่ด้วยพระ

ปรีชาสามารถขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ทรงสามารถเลือกบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องที่จำเป็นที่สุดของพลสกนิกกรกลุ่มนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทุกการดำเนินพระราชภารกิจ พระองค์ทรงสามารถระดมมหาทรัพยากรด้วยการสนับสนุนและได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นี่คือนักพระราชาที่แท้จริงแห่งความสำเร็จในพระราชกรณียกิจของพระองค์

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษ และมีเพียงคำว่าทุกโครงการในพระราชดำริจะประสบความสำเร็จเอื้อประโยชน์ต่อชนในแผ่นดินไทยเท่านั้น พระราชกรณียกิจของพระองค์ยังเป็นที่ยกย่องเทิดทูนในระดับนานาชาติ ทั้งเกี่ยวเนื่องในการส่งเสริมเป้าหมายและภารกิจขององค์การยูเนสโกอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาระดับประถมศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร โครงการ



โครงการการศึกษาในพื้นที่ภูเขาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้รับรางวัลเกียรติยศยอดเยี่ยมจากองค์การยูเนสโก (รางวัลการรู้หนังสือของโนมา) ในปีพุทธศักราช 2533 และ 2537 ตามลำดับ เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช 2538 พระชนมายุ 95 พรรษา แต่พระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ยังคงดำรงอยู่อย่างแข็งแกร่ง โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้สานเจตนารมณ์เต็มด้วยความศรัทธาในพระราชปณิธานอันสูงส่งของสมเด็จพระยา...“แม่ฟ้าหลวงของปวงไทย”

การพัฒนาผู้นำเยาวชนชาวเขา โครงการอบรมและพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การให้การศึกษาจริยธรรม และค่านิยม การอนุรักษ์และเสริมศิลปะที่ตกกรรมของชาวเขา การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับชาวชนบทในถิ่นทุรกันดาร การบริหารจัดการฟื้นฟูสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของดอยสูง



การที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงยึดมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวเขาและชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร เป็นผลให้หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนต่างพากันริบเร่งจัดสร้างโครงการในลักษณะคล้ายกันเพื่อประโยชน์สุขของบรรดาผู้ด้อยโอกาส อาทิ การรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือของชนไทยภูเขา : ความสำเร็จด้วยการร่วมมืออันเป็นโครงการซึ่งร่วมมือระหว่างสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกับ

**นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
บุษาความดี 100 ปี สมเด็จพระยา**

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคมคกนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุกและอยู่ดีกินดีของพสกนิกรทั้งประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชปณิธานที่ทรงยึดมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดหรือสถานะอื่นใด สมควรที่พวกเราชาวไทยจะได้ร่วมเจริญรอยตามพระราชปณิธานในการให้ความช่วยเหลือเด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ตลอดจนร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณกุศลทั่วไป

เนื้อหาของนิทรรศการครั้งนี้จะประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยจะนำเสนอเป็นแนวคิดให้ผู้เข้าชมได้เห็นและนำไปปฏิบัติตามในเรื่องการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความมีน้ำใจไมตรีกันในสังคม เช่น การเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่ คนชรา การบำเพ็ญสาธารณกุศล การดูแลคนจน คนป่วยพิการ และช่วยกันถนอมถนอมทางไกล

สำหรับนิทรรศการนี้ทาง สวช. จะจัดส่งไปแสดงตามจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาคของประเทศ เพื่อยังสุขประโยชน์แก่หน้าเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวไทย ได้เข้าใจและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรที่งดงาม และสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ข้อมูล/ภาพ : อ้างอิงจากหนังสือ “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543” โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ